

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc**  
**và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo**

-----

**I. TÌNH HÌNH**

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp của chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tham gia giám sát, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới, chưa thật sự sâu sát các tầng lớp Nhân dân và cơ sở; tỷ lệ tập hợp quần chúng tham gia các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế, nhất là khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, khu vực nông thôn, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội kết quả chưa rõ nét.

Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chính là do một số nơi Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền làm tốt công tác vận động quần chúng; chưa chú trọng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về xây dựng, củng cố tổ chức, tập hợp, vận động quần chúng thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Một số cấp ủy, chính quyền chưa phát huy tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền và sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc chưa chặt chẽ,

kịp thời. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội nhất là ở cơ sở còn nhiều bất cập.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của chính quyền và khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

## **II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU**

### **1. Quan điểm**

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trực tiếp là người đứng đầu để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị phù hợp với thực tế địa bàn, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong tình hình mới. Phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, chăm lo, xây dựng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân. Phát huy tính tự giác và gắn bó của Nhân dân với việc xây dựng tổ chức Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp là công việc thường xuyên, đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức, mỗi cấp, phù hợp với đặc điểm địa phương, cơ sở. Xây dựng mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ trong phối hợp hành động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo thành phong trào quần chúng rộng lớn trong Nhân dân.

### **2. Mục tiêu**

#### **2.1. Mục tiêu chung**

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền

thống và xây dựng con người Lào Cai “Đoàn kết, Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách”; đồng thời phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

## **2.2. Mục tiêu cụ thể**

(1) Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đăng ký với cấp ủy ít nhất 01 việc làm mới và thực hiện có hiệu quả.

(2) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đều xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và tổ chức thực hiện có hiệu quả; trong đó phối hợp thực hiện ít nhất 02 nội dung phản biện xã hội.

(3) Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp hoàn thành 95% trở lên các chỉ tiêu phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm trong năm hoặc theo đợt, theo giai đoạn.

(4) Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên (có mặt tại địa bàn) của các tổ chức chính trị - xã hội phấn đấu đến năm 2025: Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên đạt 90% trở lên, Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 85% trở lên; Hội Cựu chiến binh đạt 96% trở lên; Liên đoàn Lao động có 95% trở lên doanh nghiệp có từ 25 công nhân, lao động có tổ chức công đoàn.

Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên (có mặt tại địa bàn) của các tổ chức chính trị - xã hội duy trì hằng năm từ 2026 đến năm 2030 và các năm tiếp theo: Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên đạt 95% trở lên, Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 90% trở lên; Hội Cựu chiến binh đạt 98% trở lên; Liên đoàn Lao động: Phấn đấu đến năm 2030 có 98% trở lên doanh nghiệp có từ 20 công nhân, lao động có tổ chức công đoàn.

Tỷ lệ xếp loại cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của các tổ chức chính trị - xã hội duy trì hằng năm: Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động đạt 90% trở lên; Hội Nông dân đạt 93% trở lên; Đoàn Thanh niên đạt 95% trở lên; Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 95% trở lên; Hội Cựu chiến binh đạt 98% trở lên.

Hằng năm, mỗi công đoàn cơ sở, mỗi chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, chi hội cựu chiến binh (còn nguồn) giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên, hội viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét, kết nạp đảng.

(5) Hằng năm, phấn đấu có 100% cán bộ làm công tác vận động quần chúng và 90% đoàn viên, hội viên được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

(6) Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng chương trình phối hợp với chính quyền, xác định nhiệm vụ trọng tâm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

(7) Phân đấu hàng năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở xây dựng ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo” hoạt động có hiệu quả và được nhân rộng; phân đấu trong mỗi nhiệm kỳ, giúp được ít nhất 01 hộ gia đình nghèo (đối với thôn, tổ dân phố còn hộ nghèo) thoát nghèo bền vững.

(8) Phân đấu đến năm 2025, trên 75% Ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức hoạt động. Đến năm 2030, 100% các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở được ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức hoạt động.

(9) Cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được bố trí, điều động, luân chuyển sang các cơ quan đảng, chính quyền, luân chuyển giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, luân chuyển giữa các tổ chức chính trị - xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội, giữa các ban, phòng trong cơ quan, đơn vị, thời gian giữ chức vụ cơ bản không quá 02 nhiệm kỳ.

### **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

#### **1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội**

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị về nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị; trong đó Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò tham mưu nòng cốt.

Cấp ủy đảng các cấp cụ thể hóa thành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Chú trọng chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong vùng

đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số, trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đúng thực chất.

Định kỳ hàng quý và đột xuất, thường trực cấp ủy làm việc với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để nghe báo cáo kết quả hoạt động, tình hình Nhân dân; lãnh đạo, định hướng các nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tiếp theo, chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân và những vướng mắc, phát sinh ở cơ sở.

## **2. Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội**

Tổ chức ký kết và thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, ký kết liên tịch giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức - chính trị xã hội các cấp. Hằng năm, đánh giá kết quả thực hiện, xác định nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu cụ thể sát với nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Phối hợp thực hiện một số chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của từng tổ chức chính trị - xã hội để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên.

Phối hợp để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, giám sát việc giải quyết những kiến nghị của cử tri, Nhân dân; phản biện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án quan trọng của địa phương, đơn vị liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Phối hợp phát triển nguồn vốn các quỹ hội để hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay vốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Phối hợp rà soát, sửa đổi cơ chế quản lý tài chính các Quỹ tài chính do các tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả và bảo đảm quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch.

## **3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội**

Phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Xác định nội dung thi đua trọng tâm, đối tượng trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó mới triển khai ra diện rộng; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, cổ vũ, động viên kịp thời những cách làm hay, sáng tạo, biểu dương các tập thể, cá nhân có những công hiến, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của tỉnh.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, thực chất. Mỗi năm các đoàn thể lựa chọn ít nhất một nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đoàn thể, từng cấp để phát động thi đua và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, xác định nội dung thi đua trọng tâm, trọng điểm và chỉ tiêu cụ thể, có phân công lãnh đạo, chỉ đạo, có kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, biểu dương khen thưởng kịp thời.

Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo; làm tốt công tác tuyên truyền và kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, đời sống xã hội.

#### **4. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội**

Chủ động cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực. Định kỳ quý, năm bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, Mặt trận Tổ quốc chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng nội dung tuyên truyền chung: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh và địa phương; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt...

Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở và địa bàn dân cư. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp trong công tác vận động quần chúng; khắc phục tình trạng hành chính hóa, bệnh thành tích, bệnh hình thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị, nói chuyện thời sự, hội thi, chiếu phóng sự tài liệu, tổ chức tuyên truyền bằng trực quan; tuyên truyền bằng các công cụ truyền thông như: Internet, mạng xã hội zalo, facebook...; tuyên truyền thông qua hoạt động của báo cáo viên, thông qua tiếp xúc, sinh hoạt trực tiếp với nhân dân ở khu dân cư; tham quan, học tập kinh nghiệm... nhằm đánh giá, trao đổi, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực.

Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, trao đổi, tọa đàm với đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ quan, đơn vị; nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

### **5. Xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm các điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả**

Chính quyền các cấp tạo điều kiện bảo đảm cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật; huy động các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố cho Nhân dân sinh hoạt cộng đồng.

Tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tham gia thực hiện những nội dung, phần việc của chương trình, dự án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của từng tổ chức.

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cốt cán, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, miền núi. Xây dựng các thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp, ở nông thôn và khu vực miền núi để thu hút đoàn viên, thanh niên, người lao động tham gia các hoạt động, thông qua đó vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên.

### **6. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh**

Kịp thời củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả bảo đảm theo các quy định của Đảng và pháp luật, phù hợp với Luật, Điều lệ của các tổ chức.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng những cán bộ có uy tín, có phẩm chất đạo đức và năng lực làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc,

các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp sang các cơ quan đảng, chính quyền và ngược lại, luân chuyển giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, luân chuyển giữa các tổ chức chính trị - xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội, giữa các ban, phòng trong cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội; làm tốt công tác lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú để chi bộ xem xét thực hiện công tác phát triển đảng, nhất là địa bàn dân cư, vùng tôn giáo, khu vực ngoài nhà nước.

Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; hoạt động quản lý Nhà nước, những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân. Chủ động đề xuất, phối hợp triển khai thực hiện chính sách pháp luật về quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân và đạo đức xã hội.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo ký kết và thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giai đoạn và hằng năm với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp ký kết và nghiêm túc thực hiện các quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Hằng năm, có trách nhiệm cung cấp các dự thảo chương trình, ban hành các kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, đề án... để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn nội dung phản biện; bố trí kinh phí phù hợp cho các nội dung hoạt động và chương trình giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã được cấp ủy cùng cấp phê duyệt.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc quán triệt Nghị quyết đến các chi bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện các nội dung tuyên truyền về Nghị quyết thường xuyên, liên tục.

4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức



bộ máy, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội vào chương trình kiểm tra giám sát hằng năm của cấp ủy các cấp. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với việc kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

6. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết.

7. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.

8. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy).

9. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng đoàn, ban cán sự đảng, cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.

Nghị quyết này phổ biến đến các chi bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Ban Dân vận Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức CT-XH Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn,
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
- Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- MTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Chuyên viên Tổng hợp - VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**

**BÍ THƯ**



**Đặng Xuân Phong**